



ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
(อย่างไม่เป็นทางการ)

ตามที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ภาควิชาฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล
1	นางสาวพรรัชสิริ ลิ้มปะพันธ์
2	นายธนโชค กุศลวิศิษฐ์กุล
3	นางสาวธัญพร แดงโชติ
4	นายธรรศกรณ์ เศวตสุทธิพันธ์
5	นายณัฐนนท์ นิรันทรานุชิต
6	นายสวิท วิเศษคุณธรรม
7	นายเพชร จรรย์สิทธิ์
8	นายปวิธ ไกรสรนุเคราะห์

ภาควิชาฯ ได้จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง (หากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศไม่ตรงกับรายชื่อที่ภาควิชาฯ ได้ประกาศไว้ ให้ถือเอาการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่สุด) และผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องแสดงความจำนงศึกษาเข้าเรียนต่อ พร้อมทั้งชำระเงินภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หากเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณินดีสาร)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม



ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)
(อย่างไม่เป็นทางการ)

ตามที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สำหรับปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ภาควิชาฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังต่อไปนี้

1. นายรัฐพล สังคะสุข
2. นางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์
3. นางสาวแพรวนภา พันธุ์สวาสดี

ภาควิชาฯ ได้จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการตามลำดับขั้นต่อไป โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง (หากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศไม่ตรงกับรายชื่อที่ภาควิชาฯ ได้ประกาศไว้ ให้ถือเอาการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่สุด) และผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องแสดงความจำนงศึกษาเข้าเรียนต่อ พร้อมทั้งชำระเงินภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หากเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสรณิตินิสาร)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม